
 

 

131. löggjafarþing 2004–2005.
Þskj. 362  —  324. mál.

Fyrirspurn

til menntamálaráðherra um námsver í Ólafsfirði.

Frá Bjarkeyju Gunnarsdóttur.

1. Hver er afstaða ráðherra til hugmynda um að komið verði á fót í Ólafsfirði námsveri
með svipuðu sniði og varð undanfari hins nýja framhaldsskóla á Snæfellsnesi?

2. Er ráðherra tilbúinn til að beita sér fyrir því að veittur verði fjárstuðningur úr ríkissjóði
til að koma slíku námsveri á fót?

Skriflegt svar óskast.

Prentað upp.


